

THƯ VIỆN QUẢNG BÌNH VỚI VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI THƯ VIỆN BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ TỦ SÁCH BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ

NGUYỄN THỊ NGHĨA

Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Bình

Trong mấy năm trở lại đây việc phát triển mạng lưới đọc và xã hội hóa công tác Thư viện trong hệ thống Thư viện công cộng và kết hợp với các ngành: Bộ đội Biên phòng, Bưu chính viễn thông, Sở Tư pháp... đã được toàn xã hội quan tâm, đồng thời có sự chỉ đạo phối kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo ngành Văn hóa, bộ đội Biên phòng, ngành Bưu điện trong việc xây dựng phòng đọc sách ở các đồn Biên phòng, điểm Bưu điện văn hóa xã đã thu được một số kết quả đáng ghi nhận.

Tại Quảng Bình, Đảng Bộ và chính quyền đã chỉ đạo phát triển nền kinh tế đi đôi với việc giải quyết các vấn đề văn hóa xã hội với phương châm: "Hướng về cơ sở vùng sâu, vùng xa và vùng hải đảo". Từ những định hướng này ngành Văn hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở với chủ trương: Liên kết và phối hợp với các ngành: Tư pháp, Bộ đội Biên phòng, Bưu điện Tỉnh nhằm đưa sách báo về tận cơ sở phục vụ đông đảo bạn đọc.

Căn cứ trên tinh thần chỉ đạo của các cấp các ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Văn hoá - Thông tin Quảng Bình, Thư viện Tỉnh đã xác định

tăng cường việc phát triển mạng lưới đọc và xã hội hóa công tác sách báo. Thư viện trong hệ thống công cộng và phối kết hợp với các ngành: Bộ đội Biên phòng, Bưu điện tỉnh là mục tiêu có tính chiến lược của đơn vị, trong đó phong trào xây dựng phòng đọc sách: Bộ đội Biên phòng, tủ sách bưu điện văn hoá xã, tủ sách Pháp luật được chú trọng và nhân rộng trong toàn tỉnh.

Từ những năm 1995 thực hiện chủ trương của ngành Văn hóa đưa sách báo về tận vùng sâu vùng xa, Thư viện Tỉnh đã xây dựng và đầu tư ban đầu cho 02 Đồn Biên phòng 596 Trường sơn và Đồn biên phòng Ngư Thủy với số vốn sách ban đầu là 1.500 bản sách, 10 loại Báo, Tạp chí. Đến năm 2000 - 2001 cả 2 đồn Biên phòng đó đều hoạt động có hiệu quả, chất lượng, nâng cao mặt bằng dân trí cho nhân dân 2 xã Trường Sơn, Ngư Thủy nói chung và 2 Đồn Biên phòng 596 và đồn Ngư Thủy nói riêng. Hiện nay số lượng sách của 2 đồn tăng lên đến gần 3.000 bản sách, 15 loại Báo và Tạp chí.

Năm 2000 - 2001 Thư viện Tỉnh tập trung tổ chức các hoạt động Liên kết phối kết hợp với ngành Tư Pháp, Bưu điện xây dựng tủ sách Pháp luật, điểm bưu điện văn hóa xã với phương châm:

- Bưu điện và Sở Tư pháp đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, đồng thời tạo mọi điều kiện cử cán bộ phụ trách tủ sách phục vụ thường xuyên nhân dân, hướng dẫn chỉ đạo giúp cho nhân dân có điều kiện tiếp xúc sách báo ngày càng nhiều, phổ biến đường lối chính sách của Đảng Nhà nước qua sách báo, giúp cho nhân dân tiếp cận nhiều với thông tin để từ đó áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

- Thư viện hỗ trợ sách báo hàng năm, đồng thời giao trách nhiệm cho Thư viện huyện luân chuyển sách báo hàng tháng để làm tăng thêm nguồn sách trong kho.

Qua sự phối kết hợp này trong năm 2000 - 2001 các đồn Biên phòng, tủ sách Pháp luật, điểm Bưu điện văn hóa xã đã tổ chức được nhiều hình thức thông tin tuyên truyền sinh động. Đặc biệt tại các đồn Biên phòng tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ văn học, nói chuyện truyền thống. Chính những hoạt động này được các chiến sĩ, và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Sách báo tiến bộ ngày càng có điều kiện thâm nhập vào đời sống người dân. Hệ thống Thư viện, tủ sách thật sự phát huy vai trò xã hội trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, cung cấp thông tin phục vụ sản xuất, đời sống, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân vùng nông thôn vùng sâu, vùng xa ở Quảng Bình.

Nhưng một trong những vấn đề cơ bản để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các Thư viện, tủ sách là trình độ, năng lực cán bộ. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Thư viện tỉnh đã mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo các cấp trong việc tạo điều kiện cho cán bộ Thư viện tỉnh về tận nơi giúp đỡ chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn tập huấn chuyên môn cho từng Thư viện, tủ sách, nhằm trang bị kiến thức cơ bản về công tác quản lý sách báo, thông tin tuyên truyền, và tổ chức phục vụ nhân dân.

Qua 2 năm hoạt động hệ thống Thư viện, tủ sách bộ đội biên phòng, tủ sách Pháp luật, điểm Bưu điện văn hoá xã tương đối ổn định, có nhiều khởi sắc, góp phần nâng cao trình độ dân trí tác động mạnh mẽ đến đời sống người dân

và cán bộ chiến sĩ vùng sâu vùng xa. Tính đến đầu năm 2001 đã có 7 phòng đọc sách đồn Biên phòng (Ngư Thủy, Cà Ròn, Cha Lo, Đồn 596, đồn Quảng Đông, đồn Nhật lệ, đồn Càng Danh) các tủ sách Pháp luật, điểm Bưu điện văn hoá xã lại càng có điều kiện phát huy và duy trì được phong trào đọc sách thường xuyên hơn.

Từ những kết quả đã đạt được trong thực tiễn công tác xây dựng mạng lưới Thư viện, tủ sách, điểm Bưu điện văn hóa xã tại Quảng Bình. chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

- Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, đồng thời có sự hỗ trợ và phối kết hợp chặt chẽ của 4 ngành (Văn hóa, Tư pháp, Bộ đội biên phòng, Bưu điện ...) đó là yếu tố cơ bản giúp cho hệ thống Thư viện phát triển đồng bộ và đạt kết quả.

Thư viện phải thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp từ trung ương đến địa phương, phát huy vai trò chủ đạo, xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động thống nhất của ngành đúng theo chức năng nghiệp vụ Thư viện.

Đội ngũ cán bộ Thư viện phải nhiệt tình, năng nổ, phải có tinh thần năng động sáng tạo, phát huy tốt vai trò tham mưu về chuyên môn đối với lãnh đạo các cấp.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chúng tôi không thể tránh khỏi một số khó khăn vướng mắc:

- Tuy có sự đầu tư của các ngành có liên quan nhưng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vốn sách báo luân chuyển cho các phòng đọc sách vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân .

- Do địa bàn rộng, có đồn ở quá xa, số lượng cán bộ quá ít nên công tác chỉ đạo quản lý đối với các cơ sở còn hạn chế.